

วันที่ 8 พฤษภาคม 2559

นัดรวมตัวกับเพื่อนๆ ที่สนามบินสุวรรณภูมิประมาณ 19:00 น. ไปโดยสารบินการบินไทย เที่ยวบินออกเวลา 23:55 น. ถึงเวลา 8:10 น. เวลาที่ญี่ปุ่นเร็วกว่าไทย 2 ชั่วโมง กลายเป็นว่าชีวิตเร่งรีบขึ้นนิดหนึ่งครับ เพราะต้องปรับตัวในเรื่องของเวลาใหม่โซน ที่สำคัญคือเรื่องของสภาพอากาศ เดือนพฤษภาคมอากาศเย็นสบายในช่วงกลางวัน แต่อาจหนาวในตอนกลางคืน แนะนำให้พกเสื้อกันลมหรือไม่ก็แจ็กเก็ตผ้าบางๆ ไม่ต้องหนาจนเกินไป แล้วก็เตรียมของฝากไทยๆ เพื่อฝากอาจารย์และเพื่อนคนญี่ปุ่นด้วย

ห้องพักที่อาศัยอยู่ตลอดทั้งโครงการ



วันที่ 9 พฤษภาคม 2559

ถึงสนามบินนาริตะ เวลา 8:10 น. แต่กว่าหุลุดด่านตรวจคนเข้าเมือง เอากระเป๋า ก็เกือบๆ 9 โมง มีอาจารย์จาก TKU มารอรับที่สนามบิน โดยพาไปขึ้นรถบัสเพื่อไปเข้าหอพักก่อน แต่อาจารย์ที่มาส่งดันไม่มาขึ้นรถด้วย ปล่อยให้ไปกันเองซะงั้น งงเลยครับ (หัวเราะ) จากสนามบินนาริตะถึงหอพักใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง จากนั้นพอลงถึงหอพักผู้ดูแลก็แจกกุญแจ กฎระเบียบต่างๆ กฎที่สำคัญที่สุดของหอพักคือเรื่องทิ้งขยะครับ ต้องแยกขยะทุกครั้งก่อนทิ้ง เช่น ขยะเผาได้ เผาไม่ได้ กระจบ่อง ขวด กล่องนมต้องตัดแล้วทำสะอาดกล่องก่อนทิ้ง กล่องข้าวเบนโตะต้องล้างภาชนะก่อนทิ้งเสมอ หิ้งๆ ไปเลยแบบไทยทำไม่ได้นะครับ

มีอาจารย์คนจีนชื่อ Coco เขามาแจ้งเรื่องกำหนดการที่จะไป TKU ว่าจะมีอาจารย์อีกคนมารับ 9 โมงเช้าในวันพรุ่งนี้ ให้ทุกคนรวมตัวกันที่ล็อบบี้หอพักรออาจารย์ สรุปว่าในวันแรกที่ถึงญี่ปุ่นก็ได้พักผ่อนเต็มๆ 1 วัน เพราะ มาถึงหอตั้งแต่ตอนเที่ยง ดีใจมากเลยครับ

บริเวณรอบหอพักมีชื่อเสียงอย่างเดี๋ยวจคือ ร้านสะดวกซื้อเดินไกลมากๆ ทั้งโลว์สัน และเซเว่น แนะนำว่าก่อนกลับหอพักซื้อของ กินข้าวให้เรียบร้อยก่อนจะดีกว่า

หอพักนักศึกษา



วันที่ 10 พฤษภาคม 2559

อาจารย์ ITABASHI คืออาจารย์ของ TKU ที่มารับพวกเราไปมหาลัยครับ อาจารย์แจกบัตร Suica เป็นบัตรที่สะดวกมากๆ สามารถใช้ขึ้นรถไฟ รถเมล์ หรือซื้อของในร้านสะดวกซื้อก็ได้ อาจารย์พาสอนขึ้นรถเมล์ รถเมล์ญี่ปุ่นตรงต่อเวลามาก รอกี่ชั่วโมงก็นาที เขียนไว้ที่ป้ายรถเมล์ชัดเจน

นั่งรถเมล์จนสุดสายปลายทางเลยครับ ชื่อป้าย Kokubunji Station เป็นสถานีรถไฟ แต่เราไม่ได้ขึ้นรถไฟนะครับ เดินไปมหาลัยครับ ทางไปมหาลัยเดินค่อนข้างไกลแถมเดินขึ้นเนินด้วย มหาลั้บตั้งอยู่บนเขา ถ้าไม่ฟิตร่างกายก่อนมาญี่ปุ่นมีหอบเหนื่อยแน่นอนครับ

โดยในวันแรกของมหาลัย อาจารย์อีก 2 ท่าน แนะนำเกี่ยวกับมหาลัย จากนั้นแบ่งกลุ่มทัวร์มหาลัยร่วมกับนักศึกษาญี่ปุ่นประมาณ 5-6 คนต่อกลุ่ม ในมหาลัย TKU ถือว่าบรรยากาศร่มรื่นมากๆ ที่สำคัญใหญ่กว่า TNI เยอะเลย (ฮา) TKU ก่อตั้งมา 100 กว่าปี เทียบกับ TNI คนละเรื่องเลยมหาลัยเพิ่งก่อตั้งไม่นาน

ในตอนเย็นมี Welcome Party ต้อนรับนักศึกษาไทยอย่างเป็นทางการ ได้รู้จักเพื่อนนักศึกษาญี่ปุ่นเยอะเลย ครับ ค่อยแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกัน รับประทานอาหารร่วมกัน ดูอบอุ่นมากๆ เลยครับ

บริเวณในมหาลัย



วันที่ 11 พฤษภาคม 2559

เป็นวันแรกที่เดินทางไปมหาลัย TKU ด้วยตัวเอง วันนี้จะได้ทำโปรเจกต์ร่วมกับนักศึกษาญี่ปุ่นโดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม หัวข้อคือทำอะไรให้ชาเขียวญี่ปุ่นขายในไทยได้ คอยกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน มีปัญหาทางภาษาบ้าง เพราะผมฟังญี่ปุ่นได้บ้างไม่ได้บ้าง พูดได้บ้างไม่ได้บ้าง แถมนักศึกษาญี่ปุ่นก็ไม่ค่อยถนัดภาษาอังกฤษ เลยคุยกันลำบากนิด หน่อยแต่ผ่านไปได้ด้วยดี

จากนั้นตอนบ่ายโมง พวกเราไปดูงานที่ไร่ชา Matsumoto เป็นโรงงานผลิตชาไม่ใหญ่มาก เจ้าของไร่ชา อนุญาตให้พวกเราเด็ดใบชาเท่าไรก็ได้เท่าที่ต้องการ อาจารย์ ITABASHI เด็ดมาเต็มถุงใหญ่เลย (ฮา)

อาจารย์ ITABASHI ขณะเก็บใบชา



วันที่ 12 พฤษภาคม 2559

วันนี้ได้เรียนคลาสภาษาญี่ปุ่นเป็นครั้งแรก คลาสภาษาญี่ปุ่นนี้ไม่ได้สอนไวยากรณ์ แต่เน้นเรื่องการพูด การเขียน เป็นส่วนใหญ่ กิจกรรมหลักๆ ของคลาสคือ การเผยแพร่วัฒนธรรมไทยให้แก่คนญี่ปุ่น โดยอาจารย์ MAEDA ผู้สอน ก็ให้ทำบอร์ดเล็กๆ นำเสนออาหารไทย ขนมไทย ความแตกต่างของร้านสะดวกซื้อ บ้าง แล้วก็เรียนรู้วัฒนธรรมญี่ปุ่น ไปด้วย เช่น การเข้าพิธีชงชา การไปเยือนบ้านอาจารย์ การไปเยือนบริษัทญี่ปุ่น เป็นต้น

บอร์ดที่ทำร่วมกัน



วันที่ 13 พฤษภาคม 2559

เป็นวันที่ได้สัมผัสกับวัฒนธรรมญี่ปุ่น มีโอกาสได้ลองสวมชุดยูกาตะ (ในแผนบอกชุดกิโมโน) เป็นชุดที่มีขั้นตอนการสวมใส่ที่ละเอียดมาก ตั้งแต่การใส่ชุด ความยาวของชุดต้องมีความเหมาะสมกับช่วงลำตัว ไม่สั้นไม่ยาวเกิน จากนั้นผูกผาคาดเอว วิธีผูกยากพอสมควร แต่มีคนคอยช่วยสวมใส่ให้เลยสบายครับ

ตอนบ่าย มีสอนการจัดดอกไม้แบบญี่ปุ่น จัดดอกไม้ไม่ยากมาก ใช้จินตนาการในการจัดล้วนๆ ไม่มีถูกหรือผิด แถมพอจัดเสร็จก็ให้เอาดอกไม้ที่เราจัดไปตั้งโชว์ตามห้องต่างๆ บริเวณมหาลัย บอกตรงๆ ใครจัดไม่สวยอายุเขาเลย เพราะมีเขียนป้ายชื่อวางไว้ด้วย (ฮา)

ชุดยูกาตะ



ดอกไม้ที่จัด



วันที่ 14 – 15 พฤษภาคม 2559

เป็นวันอิสระเสรีของสัปดาห์แรกในญี่ปุ่น เพราะ สามารถไปเที่ยวไหนก็ได้ในบริเวณโตเกียว ในวันที่ 14 พวกเราเลือกไปเที่ยวกันที่ Shinjuku Harajuku และ Shibuya ครับ การเดินทางไปไหนในญี่ปุ่นสะดวกมากๆ ระบบรถไฟเข้าถึงทุกที่ในเมือง รวดเร็ว ตรงเวลา ในวันที่ 15 พวกเราไปเที่ยวที่ Akihabara แหล่งรวมสินค้าอนิเมะ และเกมส์ที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น ส่วนตัวผมชอบที่นี่มากๆ ไปทุกๆ วันอาทิตย์เลยครับ ก็คนมันชอบการ์ตูนอะนะ (ฮา)

ทางเข้าศาลเจ้าเมจิ



รูปปั้นสุนัขฮาจิ สัญลักษณ์ของชิบูย่า



ชินจูกุ



วันที่ 16 พฤษภาคม 2559

มีคลาสเรียนภาษาญี่ปุ่น เพิ่มมาอีกหนึ่งวิชาคือคลาสเรียนภาษาอังกฤษ คลาสไม่ได้สอนพวกไวยากรณ์ เน้นคำศัพท์กับความรู้เกี่ยวกับธุรกิจแต่เรียนเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นเอง ผู้สอนคืออาจารย์ TAJIMA อาจารย์พูดภาษาอังกฤษไหลลื่น และชัดเจนดีมาก เพราะ คนญี่ปุ่นน้อยคนที่จะสามารถพูดภาษาอังกฤษได้ดี ถ้าไม่ใช่ตามสถานที่ท่องเที่ยวหรือโรงแรม

วันที่ 18 พฤษภาคม 2559

มีคลาสเรียนภาษาอังกฤษ และทำโปรเจกต์ร่วมกับนักศึกษาญี่ปุ่น งานคือปรับขึ้นจากเดิมมีเสนอไอเดียทำสินค้าแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นขนมชาเขียว ชาเขียวหวาน เพื่อให้เหมาะสมที่จะขายในไทย เป็นต้น

มีคลาสเรียนเพิ่มมาอีกตัว คลาสเรียนภาษาไทย ตอนแรกคิดว่ามีเพื่ออะไรหว่า พอเข้าไปเรียนถึงเข้าใจว่า ให้พวกเราเป็นครูสอนภาษาไทยให้แก่นักศึกษาญี่ปุ่น (ฮา) คอยช่วยในเรื่องของการออกเสียงครับ เพราะ การออกเสียงในภาษาไทยสำหรับคนต่างชาติแล้วเป็นอะไรที่ยากมากที่จะสามารถออกเสียงให้ชัดเจน จึงต้องพึ่งเจ้าของภาษามาช่วยให้ถูกต้อง (ฮา)

วันที่ 20 พฤษภาคม 2559

ไปทัศนศึกษาที่โรงงาน Kirin เกี่ยวกับกระบวนการผลิตสินค้า ผลิตภัณฑ์ ความเป็นมา Kirin เป็นยี่ห้อเครื่องดื่มที่ดังมากในญี่ปุ่น ผลิตเครื่องดื่มตั้งแต่ น้ำชา ชาเขียว ชานม และเบียร์ โรงงานน่าสนใจมากเทคโนโลยีไฮเทคเต็มไปหมด

ทางเข้าโรงงาน Kirin



ของที่ระลึกจาก Kirin



วันที่ 21 พฤษภาคม 2559

เป็นวันไปเยือนบ้านของอาจารย์ TAJIMA บ้านของอาจารย์อยู่ในบริเวณ Meguro ถือว่าเป็นย่านไฮโซของโตเกียวเลย อาจารย์ฐานะไม่ธรรมดาจริงๆ (ฮา) ระหว่างทางไปบ้านอาจารย์นั่งรถเมลล์จากสถานีรถไฟไปประมาณ 2 ป้าย แล้วก็ต้องเดินไปอีกไกลหน่อย ระหว่างเดินอาจารย์ก็ผ่านไปชมศาลเจ้า และวัดของญี่ปุ่น เรียกว่าได้คล้ายกันมาก แตกต่างตรงที่ศาลเจ้าเป็นของลัทธิชินโตจะนับถือเทพเจ้าของญี่ปุ่น วัดเป็นของศาสนาพุทธ มีพระพุทธรูป

บ้านอาจารย์ TAJIMA เป็นอพาร์เมนท์หรูหน่อยมาก ภรรยาของอาจารย์ทำการต้อนรับและเชิญไปนั่งโต๊ะเพื่อรับประทานอาหารกลางวัน อาหารฝีมือภรรยาอาจารย์ทำได้น่ากินมากๆ อร่อยมากครับ

จากนั้นในช่วงตอนเย็น อาจารย์พาพวกเราไปเที่ยวที่ Nakano Broadway อารมณ์เหมือนเดินสะพานเหล็กเลย มีสินค้าพวกเกมส์ โมเดล พิกเกอร์พอสสมควรร เหมือน Akihabara ขนาดย่อม (ฮา)

อาหารฝีมือภรรยาอาจารย์ TAJIMA



วันที่ 23 พฤษภาคม 2559

วันนี้ในตอนบ่าย พวกเราไปที่สวน **Tonogayata Park** เพื่อไปเข้าร่วมพิธีชงชา ในสวนนี้แบบเหมือนเข้าไปเที่ยวอุทยานเลยครับ สวนร่มรื่นมากๆ เงียบสงบ เป็นบรรยากาศที่ไม่น่าเชื่อว่าจะมีอยู่ในเมืองใหญ่ๆ ในสวนคนแก่ ผู้อาวุโสเยอะมาก เพราะมีส่วนลดสำหรับผู้ที่มีอายุ 60 ขึ้นไป แคมมาเป็นกลุ่มมากกว่า 20 คน ก็เข้าชมฟรีด้วย

ในสวนมีโรงเรือนอยู่ตรงยอดเนิน ตรงนั้นแหละคือที่จะทำพิธีชงชา ในรายละเอียดพิธีชงชานั้น เป็นพิธีที่ทุกขั้นตอนเป็นศิลปะ ตั้งแต่การเข้าห้อง การเสิร์ฟชา การดื่มชา การจับถ้วยชา ต้องใส่ใจ ต้องใจเย็นๆ ที่สำคัญคือต้องอดทนเวลาที่นั่งเพราะนั่งอยู่ในท่าคลุกเข่าตลอดทั้งพิธี แต่เปลี่ยนเป็นนั่งพับเพียบ หรือขัดสมาธิก็ได้ถ้าไม่ไหวจริงๆ

สวน Tonogayata



ชาเขียวในพิธีชงชา



วันที่ 24 พฤษภาคม 2559

ไปทัศนศึกษาที่บริษัท Ito-Yokado เรียกสั้นๆว่า เซเว่นอีเลเว่น (ฮา) ตั้งอยู่ที่ Kiba โดยตอนเข้าไปชมที่ห้างในเครื่องก่อนครับ มีเจ้าหน้าที่คอยบรรยายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ สินค้าหลักๆ เกี่ยวกับชาเขียวทั้งแบบขวดและแบบซองดื่ม

จากนั้นในช่วงบ่าย พวกเราไปที่อาคารสำนักงานใหญ่ ฟังบรรยายเกี่ยวกับส่วนแบ่งตลาด ชาประเทไหนได้รับความนิยม แนวโน้มการผลิตชาในอนาคต น่าสนใจนะครับ แต่เป็นภาษาญี่ปุ่นล้วนๆ เอกสารที่ได้รับจากการบรรยายก็อ่านยากเกินความสามารถ แถมฟังรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้าง สำเนียงคนแก่ฟังยาก...

ก่อนกลับอาจารย์ TAJIMA สั่งให้เขียนรายงานเกี่ยวกับทัศนศึกษาในวันนี้ สำหรับนักศึกษาไทยถ้าเขียนเป็นภาษาญี่ปุ่นหน้าเดียว เขียนเป็นภาษาอังกฤษสองหน้า ส่วนนักศึกษาญี่ปุ่นก็ตรงข้ามกับพวกเรา เขียนภาษาอังกฤษหน้าเดียว ถ้าเป็นภาษาญี่ปุ่นก็สองหน้า ตอนแรกผมจะเขียนเป็นภาษาญี่ปุ่นแต่ไม่ไหวจริงๆ เขียนแบบรายงานด้วยเลย เลือกลงเขียนเป็นภาษาอังกฤษ เทียบความยากแล้วภาษาอังกฤษง่ายกว่าเยอะเลย

ห้าง Ito-Yokado



วันที่ 28 พฤษภาคม 2559

วันสุดท้ายที่ไปมหาลัย TKU แล้วในวันนี้จะมีการพิธีเซนต์งาน 2 เรื่องคือ อยู่ญี่ปุ่นได้ทำอะไรบ้าง และโปรเจกษา เขียวร่วมกับนักศึกษาญี่ปุ่น แบ่งเป็นสองช่วง ในช่วงเช้าเป็นเรื่องอยู่ญี่ปุ่นได้ทำอะไรบ้าง เป็นงานเดี่ยว ส่วนใหญ่เป็นเรื่องท่องเที่ยว กับเรื่องกินครับ (ฮา) มีนักศึกษาญี่ปุ่นร่วมฟังด้วยบ้างคนเลยเชิินนิตๆ

ในช่วงบ่ายเตรียมตัวสำหรับพิธีเซนต์โปรเจกคร่วม โดยพวกเราที่เป็นคนไทยต้องพิธีเซนต์เป็นภาษาญี่ปุ่น ส่วนนักศึกษาญี่ปุ่นต้องพิธีเซนต์เป็นภาษาอังกฤษ ที่น่าอายคือมีถ่ายวิดีโอการพิธีเซนต์ด้วย แต่ผ่านมาได้อย่างราบรื่นทุกกลุ่มครับ

หลังพิธีเซนต์เสร็จ อาจารย์ทั้งสามท่าน อาจารย์ TAJIMA อาจารย์ SHIBATA อาจารย์ ITABASHI พาพวกเราทุกคนกินเลี้ยงในงาน Farewell Party ที่ร้านอาหารใกล้สถานี Kokubunji เนื่องจากเป็นวันสุดท้ายแล้วที่เรียนจึงดื่มกินให้เต็มที่ ได้เห็นภาพคนญี่ปุ่นเมาเป็นครั้งแรกก็วันนี้แหละ (ฮา)

Farewell Party



วันที่ 29 พฤษภาคม 2559

วันว่างวันสุดท้ายที่จะได้เที่ยวในญี่ปุ่นแล้ว ผมจึงมุ่งหมายจะไป Akihabara ครับ มีโมเดล หนังสือการ์ตูนที่อยากได้เยอะเหลือเกิน ได้กลับบ้านาเพียบ จากนั้นเลยไป Ueno แวะซื้อขนมของฝาก Ueno คนไทยเยอะมากเพราะตั้งอยู่ใกล้ตลาด Ameyoko เป็นตลาดของถูกครับ เนื่องจากวันสุดท้ายที่จะไม่ได้มาแล้วจึงอยู่ยาวถึงเย็นที่ Akihabara เพื่อถ่ายรูปบรรยากาศครับ

อากิฮาระ



วันที่ 30 พฤษภาคม 2559

วันสุดท้ายที่อยู่ญี่ปุ่น อาจารย์ TAJIMA และเพื่อนนักศึกษาญี่ปุ่นมาร่ำลาก่อนออกเดินทางจากหอพัก เดินทางกลับสนามบินนาริตะเพื่อขึ้นเครื่องบินสายการบินไทยเวลา 17:25 น. ถึงไทยประมาณสี่ทุ่ม ผ่านเขตปลอดวีซ่าไม่มีปัญหาใดๆ ถึงไทยโดยสวัสดิภาพ

สนามบินนาริตะ



นายสิริวิษญ์ สาระจันทร์ BJ ปี 2